

Số: /UBND-NN&PTNT

Tam Đường, ngày tháng năm 2021

V/v tăng cường triển khai thực hiện các chính sách, đề án, kế hoạch về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1484/UBND-KTN ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường triển khai thực hiện các chính sách, đề án của tỉnh về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Để thực hiện các chính sách, đề án, kế hoạch về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp phát huy hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra, UBND huyện đề nghị:

### **1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện**

Tăng cường nghiên cứu các chính sách, Đề án về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành trong thời gian qua để tổ chức phổ biến đến doanh nghiệp, Hợp tác xã, nhân dân trên địa bàn huyện.

Tham mưu cho UBND huyện tổng hợp đăng ký với tỉnh những nội dung, chính sách mới ban hành chưa được bố trí vốn (qua Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) để tổ chức thực hiện.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai các chính sách, đề án, kế hoạch; giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ chuyên môn đơn vị theo dõi chuyên trách từng đề án, chính sách đảm bảo nắm chắc được kết quả và tình hình triển khai cụ thể từng nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu của các chính sách, đề án, nắm được các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai tại các xã, thị trấn, kịp thời tham mưu đề xuất các biện pháp tháo gỡ. Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo tình hình triển khai, tiến độ và kết quả thực hiện chi tiết theo từng chính sách, đề án về UBND huyện, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Kế hoạch & Đầu tư (Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn).

### **2. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách, đề án của tỉnh, kế hoạch của huyện về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

### 3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Xây dựng kế hoạch chi tiết của địa phương trong giai đoạn và hàng năm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo được mục tiêu đã đề ra; tập trung tuyên truyền đến các chi bộ, cán bộ, công chức, các doanh nghiệp, HTX và nhân dân tại địa phương biết và thực hiện.

Cần xác định rõ các vùng sản xuất tập trung đối với các loại cây trồng như: Lúa, Chanh leo, Chuối...; lựa chọn cơ cấu giống phù hợp để định hướng người dân thực hiện (lúa hàng hóa).

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo quản lý, bảo vệ, chăm sóc các diện tích cây trồng tập trung hiện có; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp, HTX vào liên kết đầu tư cùng người dân.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, đề án. Định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tình hình triển khai, tiến độ và kết quả thực hiện chi tiết theo từng chính sách, đề án.

UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT.UBND huyện;
- Lưu.VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phong Vĩnh Cường**